



# ข่าว

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมสหกรณ์

โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๒๔๓ โทรสาร ๐ ๓๘๘๑ ๗๓๗๗

E-mail [cpd\\_chachoengsao@cpd.go.th](mailto:cpd_chachoengsao@cpd.go.th) [www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ เน้นสหกรณ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในปี 2554

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราเร่งดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์ที่น่าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการกำกับดูแลสหกรณ์ ผ่านเกณฑ์การประเมินผลธรรมาภิบาลในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 18 แห่งในปี 2554

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่า ในปี 2554 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรากำหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์มีความมั่นคงและเข้มแข็งในหลายกิจกรรม กิจกรรมหนึ่งคือการส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์การกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ในระดับดีขึ้น โดยสหกรณ์เป้าหมายคือสหกรณ์ที่ทำ MOU ในปี 2553 และนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการกำกับดูแลสหกรณ์ จำนวน 18 แห่ง ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้จัดประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เพื่อเข้าไปแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หมวดตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด ทั้งนี้จะมีการประเมินผลสหกรณ์ครั้งแรกภายในเดือนมกราคม 2554 ซึ่งสหกรณ์เป้าหมายจะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของทุกหมวด และจะมีการแจ้งผลให้สหกรณ์ทราบพร้อมจัดประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กับสหกรณ์เป้าหมายทั้ง 18 แห่ง เพื่อนำผลการประเมินครั้งแรกมาพิจารณากำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังไม่ผ่านการประเมิน และในการประเมินครั้งที่ 2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชีสหกรณ์จะร่วมประเมินผลในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2554 และรายงานผลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการประเมินเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จะทำหน้าที่ในการแนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบทุกหมวด

“การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ดำเนินกิจการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม มีการใช้กระบวนการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง มั่นคงและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนโดยทั่วไป” นายอนันต์ กล่าว.